

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๒๕๕

ความเห็นประกอบวาระสำคัญของรัฐบาล  
(COVID-19) เรื่องที่.....

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 14 ส.ค. 2564

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๗๗๒๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติโครงการภายใต้กลุ่มโครงการห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๒๒๓.๖๗๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑ โครงการการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีชนิดลบข้างฤทธิ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพวัคซีนเพื่อรองรับการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (๒-A๐๑๐) กรอบวงเงิน ๗.๕๕๒๐ ล้านบาท ปรับลดจากข้อเสนอ จำนวน ๐.๒๔๐ ล้านบาท

๑.๒ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL๓ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (๒-A๐๑๕) กรอบวงเงิน ๒๕.๕๐๓๘ ล้านบาท ปรับลดจากข้อเสนอ จำนวน ๐.๙๕๖๒ ล้านบาท

๑.๓ โครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนทดลองในมนุษย์ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (๒-A๐๑๖) กรอบวงเงิน ๕๐.๗๗๔๗ ล้านบาท ปรับลดจากข้อเสนอ จำนวน ๐.๕๓๐๓ ล้านบาท

๑.๔ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเสทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (๒-A๐๑๙) กรอบวงเงิน ๑๓๙.๘๔๐๖ ล้านบาท ปรับลดจากข้อเสนอ จำนวน ๐.๑๕๙๔ ล้านบาท

/๒. มอบหมายให้...

นางสาว... 1

14๐.ค.๖๔

๑๐.๐๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 13606
รับที่(อีเมล).....
วันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 8.53

๒. มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการ ดำเนินการจัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด ตามขั้นตอนต่อไป พร้อมทั้งปรับแผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินโครงการให้เป็นปัจจุบัน โดยจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจน

๓. มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการในกลุ่มการจัดหาวัสดุและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔๕ โครงการ วงเงิน ๑๓,๖๗๔.๔๓๐๑ ล้านบาท ทบทวนข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมและจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ได้ดำเนินการดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตามขั้นตอนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๔. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-๑๙ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอขอรับจัดสรรจากแหล่งเงินอื่น อาทิ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสานกับสำนักงบประมาณ และกระทรวงสาธารณสุข ในการขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

๖. อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหมด ๒๓ แห่ง จำนวน ๙,๙๔๙ คน ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และขยายเวลาสิ้นสุดโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๗. มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ควรเร่งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อป้องกันการตกหล่น ความซ้ำซ้อน และความล่าช้าในการช่วยเหลือเยียวยา และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ ในการนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และสนับสนุนการส่งต่อและพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลต่อไป

/๘. อนุมัติให้...

๘. อนุมัติให้หน่วยงานรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ เพิ่มขึ้น ๖๔๒.๙๒๒๐ ล้านบาท จาก ๒๓,๒๒๖.๔๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๒๓,๘๖๙.๓๒๒๐ ล้านบาท และมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน กองทัพบก (กระทรวงกลาโหม) โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณี และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการฯ เพิ่มเติม

๙. มอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มเติมจัดส่งข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งสถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาเอกชน และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบและรัดกุม ซึ่งจะช่วยให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง ปวส. และปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อป้องกันการตกหล่นความซ้ำซ้อน และภาครัฐมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลต่อไป  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปรมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล สามารถทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-๑๙ และเพื่อรองรับการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มเติมนักศึกษาของโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน และโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม ประกอบกับโครงการฯ ได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้เห็นชอบโครงการภายใต้กลุ่มโครงการห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ โครงการ วงเงินรวม ๒๒๓.๖๗๑๑ ล้านบาท รวมทั้งเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน และโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หากจะพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เห็นควรให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความจำเป็น และเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด และการจัดบริการรักษาพยาบาลในปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และมาตรฐานของทางราชการอย่างประหยัด รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับระบบการติดตามและประเมินผลให้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ และการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือที่มีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการปฏิบัติ ไม่เกิดความซ้ำซ้อน และเป็นไปตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง รวมทั้งเพื่อป้องกันการตกหล่น ความซ้ำซ้อน และความล่าช้า ในการช่วยเหลือเยียวยา กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงาน ที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง ปวส. และปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรเร่งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

**เฉลิมพล เพ็ญสุตร**

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙